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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 4/2567 

วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2567  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

3. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

4. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ (ท่ีปรึกษา) 

5. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

6. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

7. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

8. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

9. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ ์

10. คุณภูวดล อางสันติกุล 

11. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

12. ดร.นีรนารถ จิณะไชย (ท่ีปรึกษา) 

13. คุณสุพจน รุงเจริญ 

14. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

15. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ (ท่ีปรึกษา) 

2. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

3. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

4. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล 

5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

6. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

7. คุณมุกดา โจวตระกูล 

8. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

9. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

10. คุณชัยวัฒน คลังวิจิตร 

11. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ (ท่ีปรึกษา) 

12. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี (นายกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยกิตติมศักดิ์) 
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สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) จำกัด 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานในท่ีประชุมไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

ทานประธานแจงใหกรรมการทุกทานทราบวา ทางสมาคมฯ มีเอกสารยืนยันในการประชุมชั้นกรรมาธิการ

ของรางพรบ. เครื่องสำอาง ในเรื่องการจดแจงวัตถุดิบเครื่องสำอางวาไมควรกระทำได ท้ังนี้ขอใหกรรมการทุกทาน

ชวยกันติดตามเรื่องดังกลาวตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี ครั้งท่ี 3/2567 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 

2567 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุง Roll Up เพ่ือใชงาน In-Cosmetics 2024 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลวท่ีกรรมการมีมติจัดทำ Roll up ใหมท้ังหมด 4 ชิ้น ซ่ึงจะแสดงในสวน 1) 

Mission/Vision ของสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 2) แสดงแผนภาพ Value creation ของอุตสาหกรรม

เครื่องสำอาง 3) แสดงขอมูลวาประเทศไทยมีศักยภาพในการเปน World Class Cosmetic Production และ 4) 

แสดงโครงสรางและความสำคัญของ ACA ซ่ึงทางฝายเลขาฯ ไดมีการปรับปรุงขอมูลตามความเห็นท่ีทุกทานเสนอเขา

มาแลว พรอมนำเสนอรูปแบบ Rollup ใหม ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 พรอมใหกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

พรอมอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดทำ 

มติท่ีประชุม ใหฝายเลขาเวียน Roll up ท้ัง 4 ชิ้นใหกรรมการดูอีกครั้งหนึ่งและขอใหกรรมการพิจารณา

ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2567 พรอมอนุมัติงบประมาณในการจัดทำ Roll up 

 

3.2    ความคืบหนาในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งท่ี 40  

ฝายเลขาฯ ไดแจงใหกรรมการทราบวาทีมวิชาการไดมีการประชุมรวมกับทางอย. ท้ังในวันท่ี 22 และ 28 

สิงหาคมท่ีผานมา โดยทางทีมงานของสมาคมฯ ไดมีการจัดเตรียมเอกสารและฟอรมการลงทะเบียน บัญชีท่ีจะใชใน

การโอนเงิน ของชำรวยสำหรับผูเขารวมประชุม และปายชื่อเปนท่ีเรียบรอยแลว ในขณะนี้รอทางอย. ออกจดหมาย
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เชิญซ่ึงคาดวาจะมีการนำสงจดหมายเชิญในวันท่ี 16 กันยายน 2567 เปนตนไป อยางไรก็ดีทางอย. ยังมีความกังวล

เรื่องจอสำหรับผูเขารวมประชุม จึงจะมีการนัดกับทางสมาคมฯ และโรงแรมเพ่ือเขาไปดูอีกครั้งหนึ่ง พรอมจะตัดสินวา

ควรจะตองมีจำนวนจอทีวีเพ่ิมหรือไม  

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝายวิชาการติดตามเรื่องดังกลาวแลวนำมารายงานตอไป 

 

3.3   กรมศุลกากรใหเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 เปนน้ำหอม 

ฝายเลขาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดมีการสงจดหมายไปหากรมศุลกากรแลวแตยังไมมีการตอบรับในเรื่อง

ดังกลาว   

มติท่ีประชุม ขอใหกรรมการทุกทานติดตามสถานการณ และหากกรรมการทานไหนมีปญหาเพ่ิมเติมก็สงมา

ใหฝายเลขารวบรวมได 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รับรองสมาชิกใหม 

 ทางบริษัทพัสภัณฑ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ผูผลิตเครื่องสำอาง) ไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมผูผลิต

เครื่องสำอางไทย ทางบริษัทฯ ไดแนบเอกสารมาครบถวน จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับรองเปนสมาชิกและใหฝายทะเบียนและฝายเลขาดำเนินการตอไป 

 

 4.2 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณภูวดลรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑอยางย่ังยืน พ.ศ.... ฉบับปรับปรุง

แกไข โดยกรมควบคุมมลพิษ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 (โดยฝายเลขา) 

 ฝายเลขาแจงวาทางสมาคมฯ ไดมีการนำสงจดหมายแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการจัดการ

บรรจุภัณฑอยางยั่งยืน พ.ศ.... ฉบับปรับปรงุแกไข โดยกรมควบคุมมลพิษ ดังเอกสารแนบ 3 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

ก.ค.67 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2567

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2567 0.00 514,092.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 133,240.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 8,950.00

รวมรายรับ -                          656,282.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          26,500.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 992.96                    12,844.31                                      

ค่าไฟฟ้า 35.62                      241.03                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2567 -                          36,620.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 36,943.87              263,003.02                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 37,972.45 339,208.36 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (37,972.45) 317,073.64 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 สิงหาคม 2567 317,073.64 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2567
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6.1 ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการเปดตลาดสินคาในอินเดีย (โดยคุณสุพจน) 

คุณสุพจนแจงวาภาครัฐกำลังอยูระหวางการรวบรวมประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการเปดตลาดสินคา

กับประเทศอินเดีย จึงขอประชาสัมพันธใหสมาชิกและกรรมการแจงขอมูลกับคุณสุพจนเพื่อนำไปเสนอตอภาครัฐ

ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหฝายเลขานำสงหนังสือแกสมาชิกสมาคม 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 5/2567  ในวันอังคารท่ี 

8 ตุลาคม 2567 


